

ข่าวเลขที่ ๑๐๖

๕ กันยายน ๒๕๕๖

กรมการค้าภายใน เตรียมพร้อมธุรกิจรับฝากเก็บสินค้ารับมือการปรับตัวเข้าสู่ AEC

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจการรับฝากสินค้า เพื่อเตรียมการในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งจะทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ และเงินทุนได้อย่างเสรี ฉะนั้นประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียน จะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการได้ ทั้งในรูปแบบของโอกาสและอุปสรรค ที่ประเทศสมาชิก ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงนับได้ว่า AEC เป็นเรื่องสำคัญที่ใกล้ตัวมาก ทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่า จะเป็น ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า เกษตรกร นักลงทุน ผู้ให้บริการ และประชาชนทั่วไป จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ให้พร้อมรับการแข่งขัน

ดังนั้น กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ซิลโอ และห้องเย็น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการรับฝากเก็บในระบบโลจิสติกส์ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงเห็นว่าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวได้ตระหนักรู้ถึงโอกาส ความท้าทาย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจการรับฝากเก็บสินค้า กับการปรับตัวเข้าสู่ AEC” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องทิพวรรณ ๑ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่ออบรมความรู้ โดยจะเป็นการบรรยายและอภิปรายนำเสนอในเชิงลึกถึงผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการ เข้าสู่ AEC และศึกษาดูงานผู้ประกอบการธุรกิจด้านการรับฝากเก็บสินค้าที่มีความทันสมัย ทั้งด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้ ที่จะได้เห็นการปฏิบัติงานจริง ทั้งยังสามารถสอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้นำทางธุรกิจ เพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจการของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้โดยตรงอีกด้วย

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว กรมฯ ยังมีนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีศักยภาพในการดำเนินงานให้สามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการ จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการ และยังได้ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย รวมทั้งจะดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจรับฝากเก็บ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง อันเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องต่อไป